



ด่วนที่สุด

ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๒๕๖๓



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง Quick Win และ Big Rock ของส่วนราชการในการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๓๗๕๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๔๔๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๗๒๔๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๕๓๘๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ความเห็นภาพรวมที่มีต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มีคำสั่งให้กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง Quick Win และ Big Rock
ของส่วนราชการในการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะกรรมการการบริหาร
ราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินงานในภาพรวม เสนอสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป และได้แจ้งติดตามและเร่งรัดการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ๒-๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอสรุปรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง Quick Win
และ Big Rock ของส่วนราชการฯ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในภาพรวมของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเป็นผลการพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมที่มาจากความร่วมมือพิจารณา
ให้ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นด้วยต่อรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง Quick Win และ Big Rock
ของส่วนราชการฯ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานโครงการที่สำคัญของส่วนราชการ (Quick Win และ Big Rock)
เพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีความเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้อง
อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกระทรวง ไปจนถึงแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาและปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม คือ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ได้แก่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานประมาณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่ได้มีโครงการ/การดำเนินงานอยู่ในขอบเขตการศึกษาเรื่องดังกล่าว

/๒. เห็นด้วย...

๒. เห็นด้วยต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในรายงานฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พบประเด็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานปฏิรูปของส่วนราชการ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะอยู่ใน ๔ ประเด็นปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ๑) ปัญหาการบริหารจัดการงาน ๒) ปัญหาการบริหารจัดการเงิน ๓) ปัญหาการบริหารจัดการคนและองค์กร ๔) ปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวุฒิ ชนาคมานูสรณ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๒๓

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๖๘๐๘ และ ๐๙๒ ๒๗๐ ๔๔๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Plan@mdes.go.th (เกียรติคุณ)